
sþ. 100. Fyrirspurn [99. mál]
til fjármálaráðherra um skuldabréfakaup lífeyrissjóðanna af Húsnæðisstofnun ríkisins.

Frá Kristínu Halldórsdóttur.

1. Hve miklu fé er áætlað að lífeyrissjóðirnir verji til kaupa á skuldabréfum af
Húsnæðisstofnun ríkisins á þessu ári?

2. Hvernig verður brugðist við ef lífeyrissjóðirnir óska eftir að kaupa skuldabréf fyrir hærri
upphæð af Húsnæðisstofnun en gert var ráð fyrir í lánsfjáráætlun fyrir árið 1986?

3. Verður hugsanlegri umframfjárhæð varið til útlána á vegum Húsnæðisstofnunar? Ef
ekki, hvernig verður henni þá varið?


